

## การเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

## คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล (ไปดูเรื่องสวัสดิการกับสวัสดิการสังคม)

## ๑. สถานการณ์ด้านสิทธิสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

สถานการณ์ด้านสิทธิสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๑ ได้สรุปเป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดสตูล ว่า“ประชาชนจังหวัดสตูลยังประสบปัญหาสังคมอื่น ๆ อีก กล่าวคือ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้สูงอายุ และผู้มีรายได้น้อย ไม่ได้ได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึง และไม่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ปัญหาด้านสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากขาดความรู้ด้านสาธารณสุข ดังนั้น จึงเสนอให้ส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคม และหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพความเข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และพึ่งตนเองได้ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ดูแลตนเองและผู้อื่นได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ส่งเสริมการออกกำลังกาย”

เด็กเยาวชนในจังหวัดสตูลมีทั้งที่เรียนอยู่ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน แต่ข้อมูลด้านจำนวนที่สำรวจได้และการได้รับสวัสดิการส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเยาวชนในระบบโรงเรียน ส่วนเด็ก เยาวชนนอกระบบโรงเรียนไม่ปรากฏข้อมูลด้านจำนวนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการพื้นฐาน

ข้อมูลผู้ด้อยโอกาสยังไม่มีมีการสำรวจอย่างทั่วถึง ตลอดจนการประเมินให้เป็นผู้ด้อยโอกาส จากสภาพปัญหาและผลกระทบด้านใด เช่น ถูกทอดทิ้ง เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ติดยาเสพติด ค่าประเวณี ถูกทารุณ ถูกฉ้อฉลและการใช้แรงงานเป็นต้น

สภาพปัญหาคนพิการและผู้สูงอายุ จากการที่ได้นำข้อมูลที่มีจากองค์กรที่รับผิดชอบ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมคนพิการ สาขาสภาผู้สูงอายุ และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มีข้อมูลด้านจำนวนที่ต่างกันจนเป็นที่น่าสังเกต และจากการสำรวจพบว่ามีคนพิการและผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานของรัฐ ด้านสวัสดิการ อาจเป็นสาเหตุมาจากความรู้หรือไม่สะดวกในการเข้าถึงสิทธิ

## การเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการสังคมของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส

### คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลครั้งที่สาม ได้พิจารณารายงานเรื่อง การเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการของเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล

ตระหนักว่า ในสถานการณ์ด้านการเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการของเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อประสานพลังความร่วมมือทั้งแนวราบ และแนวตั้ง ผ่านสภาพพัฒนาสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จนเกิดเป็นแผนงานและกิจกรรมร่วมกัน เช่น การพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย การสำรวจ การจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ไปสู่การเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรมต่อไป

รับทราบว่า สวัสดิการสำหรับเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นระบบการบริการจากรัฐเพียงด้านเดียว แม้ว่าปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการแต่ยังไม่ครอบคลุมเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบันได้

รับทราบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาดข้อมูลที่เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง

ชื่นชมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้จัดทำยุทธศาสตร์การออกแบบอนาคตสตูล ปี ๒๕๖๐ ด้านสวัสดิการ และได้จัดตั้งสภาพพัฒนาสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขึ้นโดยมีคณะกรรมการ สภาฯ ประกอบด้วย ภาครัฐ/ท้องถิ่น วิชาการ และประชาชน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตสตูล ปี ๒๕๖๐ ตามวัตถุประสงค์ และสู่เป้าหมาย “สังคมสวัสดิการ” คือ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนจังหวัดสตูล

๒. เพื่อขับเคลื่อนอนาคตศตวรรษด้านสวัสดิการสังคมให้ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในจังหวัดสตูล ได้เข้าถึงสวัสดิการมาตรฐานของรัฐอย่างทั่วถึงในปี ๒๕๖๐
๓. เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการกำหนดนโยบายสาธารณะและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมในจังหวัดสตูล และให้คำแนะนำกับองค์กรต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดสตูล

### จึงมีมติดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลให้ความสำคัญโดยกำหนดเป็นวาระสำคัญของจังหวัดสตูล เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องถือเป็นนโยบายและร่วมกันสร้างกลไกขับเคลื่อนร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ที่จะนำไปสู่การตอบสนองต่อการพัฒนาจังหวัดสตูลตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล ด้านการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ขอให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสตูล สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาการจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาล(คู่อีกที่)อำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) สถานศึกษา สำนักงานการศึกษาพิเศษ บ้านพักเด็กและครอบครัว และองค์กรรัฐและองค์กรประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุในจังหวัดสตูล ให้ความร่วมมือและร่วมเป็นกลไกในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ที่จะทำให้อุปมาเป้าหมายเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมาตรฐานอย่างทั่วถึง
๓. ขอให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประสานการใช้ประโยชน์ และคืนข้อมูล ให้แก่หน่วยงาน องค์กร และชุมชน เพื่อให้เกิดการทบทวนตรวจสอบและพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
๔. ขอให้องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล จัดตั้งทีมติดตามและประเมินผล การดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
๕. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้รับไปดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกเป้าหมาย
๖. ขอให้คณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูลมีการติดตามและนำผลการดำเนินงาน มายางานต่อเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสตูล ปีละ ๑ ครั้ง